

# LỰC ĐẨY THÀNH PHỐ

❖ NAM HƯƠNG - TUYẾT TRINH

**Xây dựng Cần Thơ với mục tiêu trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia, văn minh, hiện đại và là trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ... của vùng. Từ định hướng đó, sau 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Với chính quyền năng động, nhà đầu tư nhiệt thành, cùng đó, Nghị định 103/2018/NĐ-CP ngày 7-8-2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ, là những lực đẩy mạnh mẽ cho TP Cần Thơ tăng tốc...**



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chào đón nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018. Ảnh: N.H

## NĂNG ĐỘNG, ĐỔI MỚI

### CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chỉ đạo: Mỗi tuần vào sáng thứ 2, các giám đốc sở, ngành không họp ủy ban để dành thời gian này tiếp xúc với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong lịch làm việc của UBND TP Cần Thơ mỗi tháng đều có một lần gặp gỡ doanh nghiệp. Thêm vào đó, thành phố thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp qua số 0888773666. Một cách làm mang đậm nhân văn của lãnh đạo thành phố được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận...

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát thực hiện công tác CCHC thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành; lãnh đạo các ngành, các cấp quyết tâm triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, địa phương. Đến nay, hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4, tất cả 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp nộp qua mạng; gần 100% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử... Thành phố cũng đã triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho tất cả 19 sở, ban, ngành và quận, huyện. Đồng thời, thành phố luôn tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong những năm qua, thành phố đã ban hành nhiều chỉ thị, các chương trình hành động nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Trong đó tập trung thực hiện nội dung như: tiếp tục đẩy mạnh CCHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa hiện đại".



Lãnh đạo thành phố tại buổi tiếp nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ nhấn mạnh: TP Cần Thơ đang hướng tới các dự án đầu tư phát huy lợi thế của thành phố; ưu tiên thu hút nhà đầu tư có năng lực thật sự, thúc đẩy nhiều ngành lĩnh vực cùng phát triển, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Để thu hút mạnh đầu tư, thành phố quyết liệt triển khai thực hiện một số chính sách mang tính then chốt như: thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại" tại các cơ quan hành chính nhà nước. Các nhà đầu tư khi đến Cần Thơ, trong quá trình từ tư vấn ban đầu đến giải quyết các thủ tục hành chính chỉ thông qua một đầu mối duy nhất là bộ phận "một cửa liên thông" đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày (làm việc), thậm chí có những hồ sơ được cấp phép ngay trong ngày. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hỗ trợ tích cực để rút ngắn thời gian cấp phép cho doanh nghiệp. Khi dự án bắt đầu triển khai thành phố tiếp tục hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng, rà soát về các quy hoạch cũng như các thủ tục về dịch vụ kèm theo nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp để dự án đi vào triển khai nhanh và đạt kết quả tốt nhất.

### LỢI THẾ ĐƯỢC PHÁT HUY

Lợi thế nổi trội của TP Cần Thơ thuộc về vị trí địa lý và chiến lược phát triển. Trong những năm qua, thành phố tập trung phát triển các dự án trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông; nông

nghiệp công nghệ cao; công nghệ chế biến nông thủy sản; du lịch và hạ tầng phục vụ du lịch; các ngành công nghiệp phụ trợ... khẳng định vai trò đầu tàu quan trọng cả về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng... tạo động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Dự án Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) đặt tại TP Cần Thơ (khánh thành ngày 14-11-2015) là một minh chứng điển hình hỗ trợ các doanh nghiệp ươm mầm, phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất các lĩnh vực chế biến nông thủy sản, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản sạch, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin - truyền thông, hóa chất và các sản phẩm hóa sinh... theo

hướng nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm công nghiệp ở TP Cần Thơ và ĐBSCL. KVIP nằm trong Bản kế hoạch khung về hợp tác công nghệ công nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 70%, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa vào năm 2020, TP Cần Thơ còn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, hiện có 84 đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm cấp cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục dạy nghề, đào tạo sơ cấp, đào tạo ngắn hạn (dưới 3 tháng).

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) nhận định: TP Cần Thơ đang là một trong những địa phương được nhiều doanh nghiệp đánh giá là phát triển ổn định. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã thăng hạng rất tốt mặc dù không có sự thay đổi lớn nhưng rất ổn định. Đây là điều rất quan trọng đối với nhà đầu tư, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố an tâm sản xuất. Những năm trở lại đây, môi trường đầu tư của TP Cần Thơ đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt 2017 chỉ số PCI của thành phố xếp thứ 10 tăng 1 bậc so với 2016 và tăng 4 bậc so với năm 2015, đứng thứ 3 trong các tỉnh ĐBSCL, xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. ●